



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตามรายชื่อและลำดับหมายเลขที่สมัคร ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวมลฤดี ธีญญเจริญ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	อบต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณสมบัติซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตามบัญชีดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือกตามกำหนดการดังนี้

๑. รายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒. การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบราชการสีกากีคอพับแขนยาว โดยนำบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบล และบัตรประจำตัวสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล แสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก

/๓. หากผู้สมัคร...

๓. หากผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ลง วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อ แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสงค์ ประสานศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม